

14/11/17 THỨ BA TUẦN 32 TN

Lc 17,7-10

17:7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!"?

17:9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?

17:10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đầy tớ".

LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG CỦA CHÚA

"Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?" (Lc 17,9)

Suy niệm: Socrates, một trong những ông tổ của triết học, thấu tóm mọi tri thức quan trọng nhất trong cuộc sống vào một nguyên tắc: "Hãy biết mình." Trên bình diện thiêng liêng, xác định được chỗ đứng của mình trong mọi mối tương quan là nền tảng vững chắc trên hành trình ơn gọi làm con người và làm con Chúa. Tôi là ai trước mặt Chúa và tha nhân? Một khi đã nhìn nhận Chúa là Chủ, là Đấng sáng tạo và điều khiển cả vũ trụ này, thì tôi chỉ là đầy tớ của Ngài, được giao phó công việc quản lý công trình của Ngài. Đã là đầy tớ thì bổn phận của tôi là làm theo Ý Chúa chứ không theo ý mình. Đầy tớ làm hết sức mình vì để cứu độ tôi, Chúa cần có sự cộng tác của tôi; nhưng người đầy tớ cũng thật khiêm tốn vì ý Chúa vẫn thể hiện mà không cần có tôi (Th. Âu-tinh). Ý thức tôi chỉ là "đầy tớ vô dụng", để: - không nản chí khi thất bại hay bị chê bai, và không tự mãn khi thành công hay được khen ngợi; - không ganh tị với người khác, nhưng vui trong phận mình và sẵn sàng làm những công việc nhỏ bé thấp hèn nhất; - phụng sự Chúa hết mình với tinh thần quảng đại, vô vị lợi.

Mời Ban: Tinh thần thế tục đang ngày càng xâm nhập đời sống đạo. Thay vì để "đời vào Đạo" như thế, người Ki-tô phải biết đem "Đạo vào đời", như thánh Phaolô kêu gọi: *"giữa một thế hệ gian tà sa đọa, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời"* (Pl 2,15). Đó chính là công việc mà phải *"người đầy tớ vô dụng của Chúa"* phải thực hiện.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm thực hiện những lời cầu trong kinh Lạy Cha.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng của Chúa. Xin cho thánh ý Chúa được thể hiện nơi con.*